



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

ที่ ๖๕๑/๒๕๖๕

เรื่อง การมอบหมายภารกิจงานสวน สนามหญ้า งานประปา  
และดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มอบหมายภารกิจงานสวน สนามหญ้า และดูแลรักษาความ  
สะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาย ดังนี้

๑. ให้นายเสถียร ดวงสิมมา ตำแหน่งนักการภารโรง และนางสมจิตต์ ดวงสิมมา ตำแหน่ง  
คนงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ตกแต่ง ทำความสะอาด บริเวณด้านหน้ารั้วอาคาร  
ทั้งสำนักงาน อบต.มาย เกาะกลางถนน ทางเข้า - ทางออก บริเวณเสาชงชาติ บริเวณรอบตึกอาคาร  
สำนักงาน เช่น ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ ทำความสะอาด เปลี่ยนธงชาติเสาชง ดูแลทำความสะอาด  
ห่อพระพุทธรูป ศาลปู่ย่า และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และจำเอกกลยุทธ บงศ์บุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน มีหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงาน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. ให้นายนิตกร ชรินทร์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานป้องกัน ฯ) และ  
นางทชณี มีอุเทน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานป้องกัน ฯ) เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  
ดูแล ตกแต่ง ทำความสะอาด บริเวณรอบๆอาคาร กศน. อาคารกองสวัสดิการสังคม อาคารงานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ เช่น ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้  
บริเวณด้านหน้า และบริเวณรอบอาคาร เป็นต้น และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายเทอดพงษ์  
อินทร์คำน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และจำเอกกลยุทธ บงศ์บุตร ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน มีหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ที่ได้รับ  
มอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. ให้นายสุนทร บุญคง ตำแหน่งยาม เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ตกแต่ง  
ทำความสะอาด บริเวณตั้งแต่ด้านหลังโรงจอดรถไปถึงหน้าบ้านพักข้าราชการและบริเวณโรงจอดรถด้านหน้า  
อาคารสำนักงาน อบต.มาย ถึงบริเวณสนามเปตอง เช่น ตัดหญ้า ทำความสะอาด ตกแต่งต้นไม้ เป็นต้น  
และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริม  
การเกษตร และจำเอกกลยุทธ บงศ์บุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
มีหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔. ให้นายกฤษฎา พลละคร ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และ  
นายทศวรรษ นวลลม ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ตกแต่งทำ  
ความสะอาด บริเวณสนามฟุตบอล อบต.มาย และรดน้ำต้นไม้ เช่น ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ รดน้ำต้นไม้  
บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางเข้าหมู่บ้านมาย เกาะกลางถนน ต้นไม้ภายในสำนักงาน อบต.มาย เป็นต้น  
และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริม  
การเกษตร และจำเอกกลยุทธ บงศ์บุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
มีหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕. ให้นายเกียรติชัย อุปการะ ตำแหน่งคนสวน เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ตกแต่งทำความสะอาด บริเวณตั้งแต่หอพระพุทธรูป ศพต.มาย หน้าอาคารอเนกประสงค์ไปจนถึงรอบๆ อาคารศูนย์ทอผ้าเดิม อาคารกองช่าง อาคารกองส่งเสริมการเกษตร และบริเวณโรงครัว โรงเพาะเห็ด และสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ เช่น ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดโดยรอบและดูแลระบบน้ำที่ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า เป็นต้น และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และจำเอกกลยุทธ บงศ์บุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน มีหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖. ให้นายเฉลิม วงศาสน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานป้องกัน ฯ) และนายสุริยา อัครชาติ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานป้องกัน ฯ) เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ตกแต่ง ทำความสะอาด บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางเข้าบ้านมาย บริเวณ ศพต. บ้านหนองบ่อโนนสว่าง บริเวณ ศพต.บ้านนาจวนกล้วยน้อย เช่น ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ เป็นต้น และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และจำเอกกลยุทธ บงศ์บุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน มีหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗. ให้นายเสถียร ดวงสิมา ตำแหน่งนักการภารโรง นายกฤษฎา พลละคร ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และนายทศวรรษ นวลลม ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ประดับเสาธง บริเวณหน้ารั้วที่ทำการ อบต.มาย ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ภายในสำนักงาน และธงซุ้มเฉลิมพระเกียรติให้มีความสวยงามอยู่เสมอ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และจำเอกกลยุทธ บงศ์บุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน มีหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๘. ให้นายเกียรติชัย อุปการะ ตำแหน่งคนสวน และนายสุนทร บุญคง ตำแหน่งยาม เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานประปาหนองปู่ต้น ในการบำรุง รักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบสภาพการใช้งานให้พร้อมใช้งานหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานประสานงานกับงานช่างเพื่อเข้าตรวจสอบ โดยมีนายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และจำเอกกลยุทธ บงศ์บุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน มีหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติงานโดยการลงภาพถ่ายการปฏิบัติงานในกลุ่มไลน์ อบต.มาย ทุกวันที่มีการปฏิบัติงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้กำกับ ดูแล และติดตามทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมเด็จ ขาวนาเช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย